



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กรมส่งเสริมสหกรณ์

106 ถนนเลข-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

“ร้อยรวมใจ มอบให้...เลย” วิริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา พัฒนาสหกรณ์

“จังหวัดเลย หนุนสร้างเวทีเครือข่ายกลุ่มอาชีพ”



ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนาการประกอบอาชีพทั้งด้านการผลิตและจำหน่าย โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้แข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ ประกอบกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็มีแนวทางในการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความเป็นอยู่หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการรวมกลุ่มร่วมมือกันในการพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน แนวทางหนึ่งก็ด้วยการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบในชุมชน มาผลิตของกินของใช้ นอกจากจะช่วยให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ใช้เวลาว่างในการสร้างรายได้ ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม นั้น

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า ในจังหวัดเลยมีกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสหกรณ์ต่างๆ ประมาณ ๑๐๔ กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหลากหลาย เช่น มะพร้าวแก้ว ของกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จำกัด, ไข่เค็มกระชายดำ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันติสุข สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด, มะม่วงดอง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านห้วยผักกูด สหกรณ์การเกษตร ทร.ป.กลาง นพค.เลย จำกัด, หลามหมุยยอ กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง ภูหลวง สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จำกัด ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ เหล่านี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้สนับสนุนช่องทางการตลาดในการนำสินค้าไปจำหน่าย อาทิเช่น “งานสหกรณ์ไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ สวนอัมพร กทม. “งานเกษตรภาคอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “งานสหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี” ณ จังหวัดเลย “งานสหกรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ณ จังหวัดมุกดาหาร ฯลฯ แต่ช่องทางการตลาดที่ได้สนับสนุนก็ยังไม่เพียงพอประกอบกับจะต้องมีต้นทุนในการนำผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตไปพบผู้บริโภคด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จึงได้จัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยเสนอแนวคิดในการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยจะให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าของเครือข่ายกลุ่มอาชีพในจังหวัดเลย ด้วยการจัดกิจกรรม “สินค้าสหกรณ์มีคุณภาพ ราคายุติธรรม” ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย และในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ก็จะประสานให้กลุ่มอาชีพได้นำสินค้าที่ดี มีคุณภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายด้วย เชื่อว่าการสนับสนุนเวทีต่างๆ ให้กับเครือข่ายกลุ่มอาชีพ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของกลุ่มอาชีพและยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ในจังหวัดเลย ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน สุดท้ายจะทำให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ จากการพึ่งพาตนเองระหว่าง ขบวนการสหกรณ์ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรัฐบาลด้วย